

**บาท/ดอลลาร์ภาคเช้าทรงตัว, คาดวันนี้แกว่งในทางแข็งค่า รับปัจจัยยุโรปช่วงสั้น**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเช้าทรงตัว ขณะที่ดีลเลอร์มองแนวโน้มวันนี้ น่าจะแกว่งตัว แข็งค่าขึ้นได้บ้าง จากความคาดหวังเชิงบวกต่อบัจจียจากยุโรป แต่เชื่อว่า จะยังเป็นแรงหนุนแคในระยสั้นเท่านั้น

\*ยูโรและสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เข้านี้ปรับฐาน จากที่ พุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยความหวังที่ว่า เจ้าหน้าที่ยุโรปจะมีความคืบหน้าในที่สุด ในการแก้ไขวิกฤตหนี้ ในสัปดาห์นี้

\*แต่นักลงทุนมองว่า ยังมีความเสี่ยงที่ผู้กำหนดนโยบายในยุโรป จะสร้างความ ผิดหวังให้ตลาดอีกครั้ง ในขณะที่ยังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นรูปธรรม

\*รวม.คลังยูโรโซนจะประชุมกันในวันนี้ เพื่ออนุมัติข้อตกลงที่เป็นรายละเอียด สำหรับการเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป(EFSF) เพื่อช่วย ป้องกันการลุกลามของปัญหาในตลาดพันธบัตร และยังคาดว่าจะมีการเบิกจ่าย เงินกู้ช่วยเหลือแกกรีซด้วย

\*มีรายงานว่า เยอรมนีและฝรั่งเศสตั้งใจที่จะร่างข้อเสนอ สำหรับการรวมกลุ่ม ดานการคลัง ก่อนการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ซึ่งตลาด มองว่า อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหลีกเลี่ยงการล่มสลายของยูโรโซน

\*ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อข่าวที่ว่า ฟิทซ์ เรทติ้งส์ ตัดลดแนวโน้มอันดับเครดิต ของสหรัฐ ลงสู่เชิงลบ แต่ฟิทซ์ก็คาดว่าจะไม่มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ ถจนกว่าจะถึงปลายปี 57

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.314 บาท

\*09.21 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.31/33 จาก 31.29/31 เมื่อวาน ขณะทีใน offshore อยู่ที่ 31.29/32 จาก 31.265/315 เมื่อวาน

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.19/21 จาก 77.96 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3314/15 จาก 1.3310 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยูโรน่าจะไ้แรงบวกช่วงสั้น จากความหวังว่าเยอรมันกับฝรั่งเศส อาจมีข้อสรุป ร่วมกันได้ หุ่นก็น่าจะบวก และเป็นตัว pressure ดอลลาร์/บาท ให้ lower ลงมา แต่ก็ มองว่าคงเป็นแค่ช่วงสั้นๆ ยังไม่น่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากนัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้ มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวแข็งค่าได้ จากปัจจัยบวก เรื่องความคาดหวังในการดำเนินการของยุโรป เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในยูโรโซน

แต่ดีลเลอร์ มองว่า บัจจียดังกล่าว น่าจะเป็นบัจจียหนุนเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น เพราะยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก และทิศทางเศรษฐกิจในยุโรปเอง ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณที จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ เขา ให้แนวต้านไว้ที่ 31.25 และแนวรับที่ 31.35

EXIM DAILY NEWS